

นิมาชัยสาร



ปีที่ 40 ฉบับที่ 8 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คมศ.จัดโครงการเสริมความเข้มแข็งในระบบการปกครองไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้าง และเรียนรู้ ระบบการปกครองไทย (ประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้ง ?) ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

อาจารย์ดำรงศัพันธ์ ใจห้าว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้ว่าเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการปกครอง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเพื่อรณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และประชาชนทั่วไปมีการใช้สิทธิทำหน้าที่ของตนเอง สร้างประชาธิปไตยของไทยให้สมบูรณ์

โดยจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบการปกครองไทยประกอบด้วย การจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเลือกตั้ง นักวิชาการด้านการเมืองการปกครองมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา กิจกรรมการแสดงผลการสำรวจ (โพลล์) เรื่อง “ความคิดเห็นและความคาดหวังของคนได้ ต่อการเลือกตั้งในวันที่ 3 ก.ค.” โดย Southern Poll ของศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมแถลงการณ์ “รวมสร้างประชาธิปไตย” โดย กลุ่มคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมการร่วมเดินรณรงค์เกี่ยวกับประชาธิปไตย การต่อต้านยาเสพติด การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในมหาวิทยาลัย โดยเครือข่ายสมาพันธ์นักศึกษาพัฒนาภาคใต้ และนักศึกษากลุ่มกิจกรรมนกกกระจอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงดจ่ายกระแสไฟชั่วคราว

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องวัดแรงสูงที่ชำรุด ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

แนวปฏิบัติในการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 2 ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งบประมาณ ผู้กำกับยอดงบประมาณ และผู้พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามงาน/โครงการ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายการกระจายอำนาจการตัดสินใจ หน้าที่และความรับผิดชอบแก่หน่วยงานภายใน พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ดังนี้

1. การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ใช้จ่ายตามงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. ให้ใช้ชื่องาน/โครงการและรหัสตามที่กำหนดในเอกสารคำขอตังงบประมาณฉบับที่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย (อาจดูได้ที่คณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง/หน่วย) ระบุรหัสงาน/โครงการ ให้ชัดเจนทุกครั้งที่ยขออนุญาตดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของแต่ละงาน/โครงการ ให้ดำเนินการตามกิจกรรมเดิมที่ได้ระบุไว้แต่ ละหมวดรายจ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

กรณีมีเงินเหลือจ่ายหลังดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานสามารถใช้ดำเนินการ กิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานได้ หรือสะสมเงินเหลือจ่ายในบัญชีของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ใน โครงการใหม่ของหน่วยงานในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ตามนโยบายกระจายอำนาจฯ

4. ค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ให้ดำเนินการโดยเร็ว และต้องมีบันทึกการขออนุมัติการจัดซื้อและการจ้างจากผู้มีอำนาจ มีสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 หากเลยกำหนดนี้แล้วมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ยึดตามจำนวนรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นหลัก และยึดราคามาตรฐานราคา ครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้สามารถจัดหาครุภัณฑ์อื่นได้ หรือสะสมเงิน เหลือจ่ายในบัญชีของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในโครงการใหม่ของหน่วยงานในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ตาม นโยบายกระจายอำนาจฯ

5. การขออนุญาตดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยงบประมาณค่าธรรมเนียมหน่วยกิตปฏิบัติ ให้ ดำเนินการดังนี้

5.1 ค่าธรรมเนียมหน่วยกิตปฏิบัติ ให้ดำเนินการขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้างตามลำดับชั้น ดังนี้

- 1) ขอลำดับแรกจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- 2) คำนวณยอดเงินจากนักศึกษาที่เข้าเรียนรายวิชานั้น ๆ

แนวปฏิบัติในการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ต่อจากหน้า 3)

- 2.1) รายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ หน่วยกิตละ 40 บาท
- 2.2) รายวิชาที่มีปฏิบัติอย่างเดียว หน่วยกิตละ 120 บาท
- 3) แนบรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองด้วยทุกครั้ง
ขออนุมัติ
- 4) ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมและขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง ตามกำหนดเวลาดังนี้

(ยกเว้นรายการวัสดุอาหาร และ/หรือวัสดุที่เป็นของสดไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน)

ภาคเรียนที่	ส่งใบขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง (ใบเขียว)	ส่งเอกสารชุดเบิก
1/2554	ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554	ภายในวันที่ 10 กันยายน 2554

6. ในกรณีที่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องให้บุคลากรปฏิบัติงานล่วงเวลา ให้เสนอเรื่องขออนุญาตปฏิบัติงาน และขออนุมัติงบประมาณ ก่อนดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ให้ผู้มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ ตามนโยบายกระจายอำนาจ เป็นผู้พิจารณาโอนหมวดรายจ่ายงบประมาณ ซึ่งต้องมีเหตุผลอันสมควรและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษามากที่สุด

8. การเบิกจ่ายงบประมาณอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหน่วยกิตปฏิบัติ/ให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

ส่งใบขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง (ใบเขียว)	ส่งเอกสารชุดเบิก
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2554	ภายในวันที่ 15 กันยายน 2554

9. ให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการทุกเดือน (ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ตามแนวทางที่กองนโยบายและแผนกำหนดทุกรายไตรมาสของปีงบประมาณ

10. การส่งเอกสาร หลักฐานสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละครั้ง ให้หน่วยงานส่งเอกสารหลักฐานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จผ่านกองนโยบายและแผนพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

11. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานประจำปี พจนกผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี และผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

12. ให้ทุกหน่วยงานสามารถสะสมเงินเหลือจ่ายทุกปี โดยสะสมไว้ในบัญชีของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในโครงการใหม่ของหน่วยงานนั้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ตามนโยบายกระจายอำนาจ



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฑาทับ, นางณัฏฐา นนทโชติ
ศิษย์รุ่นอักษร อัดลำเนา นายกองภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ

วันแรกของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับกิจกรรม “ดักบาตรทุกวันพุธ” ไครพลาต โอกาสในวันนี้ รอลัปดาห์หน้าค่ะ แต่เลื่อนจากวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 ไปจัดในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 ซึ่งตรงกับวัน ไหว้ครู) พิธีเริ่มเวลา 07.00 น ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ทุกวันอาทิตย์ โดยมีคณะต่างๆ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ อาทิตย์นี้คณะมนุษยศาสตร์รับเป็นเจ้าภาพทั้งสองรายการ

ไปฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนนานกว่า 4 เดือน ที่มหาวิทยาลัย “Beijing Language & Cultural University ” กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อาจารย์อัมพา เกียรติก้องศิริ ก็เดินทางกลับมารายงานตัวที่ ก.พ. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มหาวิทยาลัยส่งตัวกลับสังกัดเดิม (ควท.) ตั้งแต่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส ผากย้ายถึงเลขานุการการประกันคุณภาพภายในแต่ละกลุ่มและกรรมการกลางซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 8 มิ.ย. นี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายในและการรองรับการประเมินภายนอกในภาคการศึกษานี้

เรื่องของคนรักบอล..ชอบบอล ที่มีการแข่งขันกระชับมิตรกันตลอดทั้งปี มาคราวนี้ชมรมฟุตบอล อากูโสนครศรีธรรมราช จะมาอุ่นเครื่องกับทีมอากูโสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬากลาง ผศ.รัตกร พลรัฐธนาสิทธิ์ พี่ใหญ่แห่งวงการฟากเชิญสมาชิก นักฟุตบอลอากูโสที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เข้าร่วมแข่งขันกระชับมิตรโดยพร้อมหน้ากัน (เสื้อสีน้ำเงิน)

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยคำคม “ ทำบาตรแตกชามแตก ยังดีกว่าทำให้คนแตกกัน ” สวัสดีค่ะ

แนวปฏิบัติในการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ต่อจากหน้า 4)

13. กรณีที่เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ในสาระของงบประมาณในเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ประสานงานกับกองนโยบายและแผน โทรภายใน 144 โทรภายนอก 075377748

ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แผนปฏิบัติงานและกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพยายามให้ مبلغงบประมาณที่ประหยัดได้ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในที่หัวหน้าหน่วยงานภายในได้ลงนามกับอธิการบดี และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่นักศึกษา และการดำเนินงานของหน่วยงาน